

ที่ สศค.๐๔๐๑ /ว.๐๒๙๖๕

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อคุณครู รุ่นที่ ๓

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการ

ด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อคุณครู (depa Teacher Boost Camp) รุ่นที่ ๓ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนด้านโค้ดดิ้ง รวมถึงสามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ผ่านกิจกรรมการยกระดับทักษะในหลักสูตร “การบูรณาการทักษะแห่งอนาคต STEM Machine Learning IoT ด้วย Coding สู่อุตสาหกรรมแห่งศตวรรษที่ ๒๑” รวมถึงส่งเสริมให้เกิดครุต้นแบบด้านโค้ดดิ้ง และเปิดโอกาสการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชนต่อไป

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ท่านพิจารณา มอบหมายครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวนโรงเรียนละไม่เกิน ๒ ท่าน เพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นระยะเวลา ๒ วัน (๑๒ ชั่วโมง การอบรม) โดยแบ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานที่ (Onsite Training) ภูมิภาคละ ๑ รุ่น (รุ่นละ ๔๐ คน) รวม ๔ รุ่น และการอบรมรูปแบบออนไลน์ (Online Training) ๑ รุ่น จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ คน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยท่านสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ [www.depateacher-boostcamp.com](http://www.depateacher-boostcamp.com) หรือ QR CODE ท้ายหนังสือฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ -วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ หรือจนกว่าจะครบจำนวน โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักของผู้เข้ารับการอบรมมา โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอมอบหมายให้นางสาวพรรณทิมา สรรพศิริรัตน์ โทร ๐ ๒๐๒๖ ๒๓๓๓๓ และ นางสาวปัทมา ชูวิทย์ โทร ๐๘ ๒๔๔๑ ๔๑๘๓ เป็นผู้ประสานงานรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล

โทรศัพท์ ๐ ๒๐๒๖ ๒๓๓๓๓ ต่อ ๔๑๐๒ (พรรณทิมา)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์



[www.depateacher-boostcamp.com](http://www.depateacher-boostcamp.com)